

การเตรียมตัวสำหรับการข่มเหง



โดย โคดี อาเซอร์

จากสถิติทั่วโลกพบว่า ทุกวันนี้ผู้ติดตามพระเยซูกว่า 200 ล้านคนถูกข่มเหงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะตะวันออกกลาง เอเชีย และแอฟริกา แต่ผมเชื่อตามพระวจนะที่ว่า การข่มเหงจะกลายเป็นเรื่องปกติในทุกๆ ประเทศทั่วโลก

ตอนผมอายุสี่สิบต้นๆ มีผู้นำท่านหนึ่งเผยพระวจนะให้ผมว่า “โคดี ลงลึกในพระวจนะในเวลานี้เกิด เพราะในอนาคตจะมีช่วงเวลาที่คุณจะถูกพรากไปจากคุณ เป็นไปได้ว่าคุณจะติดคุกเพราะความเชื่อ” นั่นเป็นคำหนุนใจประเภทไหนกันสำหรับผู้เชื่อใหม่?! อันที่จริงผมรับถ้อยคำนั้นอย่างจริงจัง และได้อุทิศเวลาอย่างมากในการภาวนาพระคำเกือบทุกวันในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

การฝึกใจ

จากการที่ผมได้ศึกษาเรื่องยุคสุดท้าย สิ่งที่จับความสนใจของผมคือการข่มเหง อีกหลายๆ ครั้งในการเฝ้าเดี่ยว ผมได้เห็นภาพตัวเองถูกจับ ถูกตี และติดคุก หรือแม้แต่ทุกข์ทรมานเพราะความเชื่อ ผมกำลังฝึกหัวใจที่จะเดินในความรักของพระเยซู และยืนหยัดในความเชื่อเมื่อเวลาอันแสนกดดันเหล่านั้นมาถึง ผมรู้สึกว่าเป็นเวลาที่เหมาะกับหัวใจแบบนี้แทบจะไม่มีในคริสตจักรแถบตะวันตก แม้ว่าคุณและผมไม่ได้เผชิญหน้ากับการข่มเหงมากมาย แต่ผมเชื่อมั่นเป็นอะไรที่ชาญฉลาดถ้าเราจะเตรียมหัวใจของเราและเตรียม คนรุ่นถัดไปสำหรับสิ่งที่กำลังมาถึง

อะไรกำลังจะมาถึง?

เราควรเตรียมตัวอะไรบ้าง นี่คือข้อพระวจนะที่ผมได้ภาวนามาตลอด

- “แต่ก่อนเหตุการณ์เหล่านั้น (อ่านข้อก่อนหน้า- พระคริสต์เทียมเท็จ สงคราม แผ่นดินไหว การกัณดารอาหาร โรคระบาด ภาพน่ากลัว...) เขาจะจับท่านไว้และข่มเหงท่าน แล้วอายัดท่านไว้แก่ธรรมศาลาและแก่คุก”
ลูกา 21:12 ถ้าคุณคิดว่า คุณจะถูกรับตัวไปก่อนที่การข่มเหงและปัญหาจะมาถึง คุณจะต้องประสบกับสิ่งที่น่าตกใจอย่างมาก
- ลูกา 21:16 เตือนเราว่าครอบครัวฝ่ายธรรมชาติและฝ่ายวิญญาณและเพื่อนจะทรยศเรา และฆ่าพวกเราบางคนถึงแก่ความตาย

“คนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะความภักดีที่ท่านมีต่อเรา” ลูคา21:17 ลองพิจารณาคำนี้ คนที่ไม่เชื่อพระเจ้า คนที่เชื่อในศาสนาอื่น กลุ่มมนุษย์นิยม กลุ่มไร้ศาสนาอาจจะหนพวกเราได้ระดับหนึ่งในวันนี้ แต่ความอดทนนั้นจะไม่ดำรงอยู่ตลอดไป คุณพร้อมที่จะถูกเกลียดโดยคนทั้งหลายแล้วหรือยัง?

- “เขาจะอเพื้ท่านเสียจากธรรมศาลา แท้จริงวันหนึ่งทุกคนที่ประหารชีวิตของท่าน จะคิดว่าเขาทำการนั้นเป็นการปฏิบัติพระเจ้า” ยอห์น 16:2

การหลอกลวงจะลึกลงไปถึงการที่คนจะเชื่อว่าพวกเขากำลังทำเพื่อ พระเจ้าโดยการฆ่าพวกเรา

- ก่อนพระเยซูเสด็จกลับมา กฎหมายใหม่จะคลอออกมาต่อต้านผู้เชื่อ ทำให้เรากลายเป็นอาชญากรในสายตาของโลกนี้ การเรียกร้องให้ประชาชาติหันจากความบาปจะถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่อสันติภาพของโลก เพราะความรักของคนส่วนมากจะเยือกเย็นลงและความอธรรมจะแผ่กว้างออกไป ดังนั้นเราจึงไม่ควรคาดหวังความช่วยเหลือจากมนุษย์หรือความเมตตาเมื่อถูกโจมตี จะมีการปล้นเอาไป มีการโกหกและโจมตีผ่านสื่อ การฟ้องคดี การปรับ และการจำคุก (อิสยาห์24:5-6, มัทธิว24:12, ฮีบรู10:34)

- กลุ่มปฏิปักษ์พระคริสต์ถูกมอบอำนาจให้ทำสงครามกับวิสุทธิชนและจะชนะ(ดาเนียล8:23-25, วิวรณ์13:7) ผมเชื่อในรูปแบบในพระวจนะเอสเธอร์3 และ ดาเนียล3 ว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งก่อนพระเยซูเสด็จกลับมา ซึ่งจะมีกฎหมายออกมาบังคับให้คนนมัสการสิ่งเทียมเท็จและทำลายชาวยิว

- สิ่งต่างๆในยุคของโนอาห์และโลทจะมีขึ้นในวันแห่งบุตรมนุษย์ (ลูคา17:26-30) ความชั่วร้าย ความรุนแรง และการพิศมัยซึ่งปรากฏในช่วงเวลาของโนอาห์และโลทจะกลับมาอีกครั้งในยุคนี้ และจะต่อต้านผู้เชื่อมากขึ้น (ปฐมกาล6:19)

- บทสรุปคือ ชาวยิวและคริสเตียนจะถูกคนทั้งหลายบนโลกเกลียดชัง แต่อย่าเพิ่งสิ้นหวังกับอนาคตเพราะยังมีชาวดี เนื่องจากการหลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับการข่มเหง (กิจการ2:27) จะมีคนเพียงหยิบมือที่เป็นผู้เชื่อที่สัตย์ซื่อและเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่ามนุษย์(กิจการ5:29) และไม่หวงชีวิตจนถึงแก่ความตาย (วิวรณ์12:11)

พระเจ้าช่วยเราในการประยุกต์ใช้คำสั่งสอนของพระเยซูที่จะเฝ้าดูและอธิษฐานเพื่อเราเองจะได้รับการเสริมกำลังเพื่อยืนหยัดต่อการประนีประนอม ความบาป และความกลัว (ลูคา21:36)

อิสราเอล คริสตจักร และการฟื้นฟูที่จะมาถึง



อาจารย์อาร์เซอร์ อินเทรเทอร์เตอร์พูดเกี่ยวกับคำเผยพระวจนะบทสุดท้ายในพันธสัญญาเดิมในมาลาคี 4 และพูดถึงการเกิดขึ้นเป็นจริงในยุคของเรา ในประเทศอิสราเอล และในคริสตจักรทั่วโลก

[รับชมได้ที่นี้](#)